

# GIA LÂM

## HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ VĂN HIẾN, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Với định hướng đến năm 2030, Gia Lâm là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, những năm qua, huyện Gia Lâm quan tâm đầu tư xây dựng (XD) hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội. Tháng 9-2023, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận, Huyện ủy Gia Lâm tiếp tục tập trung chỉ đạo XD kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn lên quận, hướng tới đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại.

Năm 2023, Gia Lâm tiếp tục thực hiện 6 dự án (DA) hạ tầng khung; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư 7 DA đã được Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và rà soát, XD phương án để xuất Thành phố giao huyện thực hiện 20 DA trong giai đoạn 2026-2030. Các công trình hoàn thành sẽ mở ra nhiều trục giao thông kết nối xuyên suốt từ Gia Lâm tới các quận, huyện, tỉnh, thành lân cận. Hiện 100% tuyến đường trên địa bàn huyện đều được mở rộng, nhựa hóa, bê tông, bảo đảm ô tô đi lại kết nối với trung tâm hành chính các xã, thị trấn. Hệ thống cấu, cống được XD kiên cố, phù hợp quy hoạch. Huyện đã đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập quận, 31/31 tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định. Các xã dự kiến thành lập phường đã đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc quận theo quy định.

### HẠ TẦNG KHUNG KẾT NỐI NHIỀU TRỤC GIAO THÔNG

Từ sự quan tâm, tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao của Huyện ủy với các chương trình, kế hoạch được XD cụ thể từng năm và từng giai đoạn nên DA hạ tầng khung những năm qua cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Điển hình, đường Lý Thánh Tông là một trong những DA hạ tầng khung quan trọng của huyện đã đưa vào sử dụng. Ngoài ra các tuyến Đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng; Đường quy hoạch 24,5m từ đê sông Đuống đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp; Đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lờ - Đặng Xá đến xã Lệ Chi; DA hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A... dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ nay đến hết năm 2024 sẽ góp phần không nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đẩy mạnh kết nối giao thương, phát triển kinh

**\*Ông NGUYỄN VIỆT HÀ - Bí thư Huyện ủy Gia Lâm: Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy và bám sát định hướng phát triển của Thủ đô, Gia Lâm đặt mục tiêu phấn đấu trở thành quận năm 2025, hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ và từng bước hiện đại. Hiện Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện tốt đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND huyện về việc thành lập phường, quận; thực hiện cân đối thu - chi ngân sách huyện, chú trọng nguồn thu từ đất...**

tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài khu vực.

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng khung, huyện còn quan tâm phát triển hạ tầng đô thị, gồm: đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, sân chơi; kè ao, hồ; đầu tư các DA phục vụ XD trường chuẩn quốc gia... Năm 2023 huyện thực hiện 154 DA, trong đó có 3 DA vốn thành phố, 151 DA vốn huyện; dự kiến hết năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 92 DA. Các DA được triển khai tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, nhằm mục tiêu hoàn thành mục tiêu XD nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giải quyết cơ bản những vấn đề dân sinh bức xúc, từng bước XD kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Ông Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết: "Thời gian qua, huyện đã ưu tiên tập trung nguồn lực dành cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định để nâng cao chất lượng đô thị nên nhân dân rất phấn khởi. Đặc biệt, khi HĐND thành phố biểu quyết, thống nhất rất cao ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thành lập quận Gia Lâm có ý nghĩa rất lớn, đây chính là kết quả của sự nỗ lực phấn

đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, luôn mong muốn xây dựng Gia Lâm văn minh, giàu mạnh. Đây chính là sự ghi nhận của các cấp, các ngành từ Trung ương đến thành phố về sự phát triển lớn mạnh của Gia Lâm; là sự cổ vũ, niềm tự hào của nhân dân Gia Lâm và là động lực to lớn để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm xây dựng Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

### ĐỀ CAO ĐỐI THOẠI, LẤY Ý KIẾN CỦA TRI

Ông Trần Trung Tuyết, Trưởng phòng Nội vụ huyện tâm sự: "Nhờ có sự chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc thực hiện nghiêm túc chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm thành lập quận Gia Lâm đạt hiệu quả cao. Không bằng lòng với kết quả đạt được, trước yêu cầu nhiệm vụ đề ra của việc thành lập quận Gia Lâm và các phường, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh của người dân theo thẩm quyền và kiến nghị thành phố, xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị theo quy định". Ngoài ra, những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phê duyệt chỉ giới đường đỏ, giá nguyên vật liệu biến động cao cũng được huyện tập trung tháo gỡ".

Cùng với đó, Huyện ủy đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ các lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đất đai, XD, quản lý đô thị, để khi thành lập quận đội ngũ này bắt nhịp kịp thời với nhiệm vụ mới. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư XD, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tập trung đầu tư, khơi dậy nguồn lực văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy hơn 300 di tích trên địa bàn, các lễ hội, nhất là những di tích, lễ hội đặc sắc để XD Gia Lâm trở thành quận văn hiến, văn minh, hiện đại.

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy đang quyết liệt chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị báo cáo đề xuất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo của Huyện ủy Gia Lâm, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, thời gian tới huyện Gia Lâm sẽ có sức bật mới. Sức bật này ghi đậm dấu ấn của quận và là cơ hội để Gia Lâm khơi dậy, phát huy lợi thế, tiềm năng để cụ thể hóa mục tiêu XD Thủ đô Hà Nội xứng tầm là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. ■

HOÀI LINH



Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, giao thông và hạ tầng xã hội của huyện được đầu tư đồng bộ, hiện đại.



Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ được đầu tư xây dựng đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.